

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN

ALBERT FRANCESKINJ		
	Thành viên Sáng lập, Công ty Luật Fidal Franceskinj Chazard & Partners	
	Tp. Hồ Chí Minh	
	franceskinj@asiattorney.com	
	Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt, Tiếng Ý	

Lĩnh vực chuyên môn

Thương mại Quốc tế, Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập

Albert có khả năng đưa ra những giải pháp sáng tạo phù hợp với nhu cầu đặc biệt của các khách hàng, giúp xác định các mục tiêu cũng như các nhà đầu tư trong các hoạt động mua bán và sáp nhập, từ đó đưa ra tư vấn cho khách hàng dù là người bán hay người mua trong toàn bộ quá trình trên. Ông hỗ trợ các dự án đầu tư xanh với sự quản lý tận tâm để từ đó giúp giai đoạn thực hiện dễ dàng hơn và đảm bảo việc đưa dự án vào hoạt động thành công.

Quá trình đào tạo

1981 - 1984	Thạc sỹ Luật Kinh doanh và Thuế - LLM (Đại học Paris II - Assas) Cử nhân Luật – LLB (Đại học Paris II – Assas)
1985	Viện nghiên cứu tư pháp, Đại học Paris II - Assas
1991 - 1992	Trung tâm đào tạo luật sư ở Paris (C.F.P.A)

Quá trình công tác

1979 - 1981	Ngân hàng Societe Generale (Thực tập)
1981 - 1984	Sáng lập viên Công ty của Transact EDI Group (Edition), FIGESCO (Dịch vụ) và MESSINI (Thời trang)
1984 - 1986	Luật sư, SMT (Nhà phân phối máy tính)
1986 - 1992	Luật sư, UFB-LOCALBALL, Công ty Tập đoàn Ngân hàng, – PARISBAS
1992 - 1995	Công ty luật Michel ROULOT
1995 - 1997	Công ty luật DS Avocats (Paris, Pháp)
Since 1996	Luật sư, Công ty luật DS Avocats tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Thành viên tổ chức nghề nghiệp

Albert cũng là một trọng tài viên trong danh sách trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Người Việt Nam ở Nước ngoài (OVIBA), cựu Phó chủ tịch và sau đó là Tổng Thư ký của Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), Cố vấn Ngoại thương Pháp (CCEF) và nguyên là Tổng Tham tán Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2013.

Albert thường xuyên trình bày về môi trường kinh doanh ở Đông Nam Á và các phương thức kết cấu, thành lập và hoạt động thương mại của ASEAN tại các cuộc hội thảo và hội nghị do các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế tổ chức, đặc biệt là trong chuyến công tác thương mại của Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam - EU (EVBN) cho các công ty đang cân nhắc việc ra nhập thị trường Việt Nam. Ông cũng là người giảng dạy cho hoạt động hợp tác pháp lý giữa Pháp và Việt Nam tại Maison du Droit và tại trường quản lý CFVG.

Ấn phẩm đã xuất bản

Chuyên môn	Các bài viết đã xuất bản, Các bản tin của phái đoàn kinh tế Pháp, Phòng Thương mại Pháp, Phòng Thương mại Châu Âu và UBIFRANCE. <i>Thông cáo báo chí trên các báo tiếng Việt.</i>
2002	Tác phẩm- Sách, Tuyển tập 50 phán quyết của trọng tài quốc tế (do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hợp tác với V.C.C.I).